

รายงานการติดตามการดำเนินการทำวิจัย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนมีนาคม 2564

ลำดับ	ชื่อเรื่องวิจัย	ชื่อ-สกุลหัวหน้าทีม /ทีมวิจัย/ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าดำเนินการศึกษาถึงข้างตอนใด	สถานบริการ
1	ผลของโปรแกรมลดความดันโลหิตโดยการกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ รพ.สต.บ้านสามขา	นายวรพล ธิแก้ว	โครงร่างงานวิจัย เตรียมขอรับรองจริยธรรม	รพ.สต.บ้านสามขา
2	ผลของโปรแกรมลดความดันโลหิตโดยการกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ รพ.สต.บ้านสามขา	นางอุษณีย์ ประเสริฐ	โครงร่างงานวิจัย เตรียมขอรับรองจริยธรรม	รพ.สต.บ้านนาคต
3	การเปรียบเทียบความชุกของรอยโรคในช่องปาก และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกรับบริการระหว่างผู้ป่วยใส่ฟันเทียมจากหมอฟันชาวบ้าน และ ผู้ป่วยใส่ฟันเทียมจากทันตแพทย์ ในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	นส.ปิยธิดา บำรุงรส	ทบทวนวรรณกรรม	รพ.แม่ทะ
4	เปรียบเทียบการติดเชื้อในผู้ป่วยใส่สายสวนคาปัสสภาวะที่ได้รับการเปลี่ยนชุดสวน ปัสสาวะตามข้อบ่งชี้กับเปลี่ยนทุก 1เดือน ในเขตอำเภอแม่ทะ	นางทานี ปันฟอง	โครงร่างงานวิจัย เตรียมขอรับรองจริยธรรม	รพ.แม่ทะ
5	การพัฒนารูปแบบการบริการคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต. บ้านหนอง	ว่าที่ รต.หญิงปาวิณา ตามวิสัย		รพ.สต.บ้านหนอง
6	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการกายภาพบำบัดโดยใช้เครื่องดึงหลัง และการใช้เครื่องดึงหลังร่วมกับการนวดราชสำนัก ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเอว ร้าวลงขาและขา ร่วม โรงพยาบาลแม่ทะ จ.ลำปาง	นส.กานต์ชนิด อียะบุตร	ทบทวนวรรณกรรม	รพ.แม่ทะ

7	ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อระดับความดันในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโทก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	นส.ศิริพันธ์ หอมแก่นจันทร์	พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	รพ.สต.บ้านน้ำโทก
8	ผลของรูปแบบการจัดการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมระดับความดันโลหิตของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้วน ตำบลนาคร้ว อำเภอแม่ทะ	นางอำไพ คำภีธรรม นางจันทนา นันยะ นางมยุรา ไชยชมภู นางสาวพิมพ์ละออ บุญเป็ง	บทนำและวัตถุประสงค์วิจัย	รพ.สต.บ้านอ้วน
9	การพัฒนาแบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	นส.นารีรัตน์ บุญมาเทพ	ทบทวนวรรณกรรม	รพ.สต.หัวเสือ
10	การพัฒนาแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยผู้ดูแลที่บ้าน ตำบลบ้านบอม	นางมนทิณี วงศ์ทองจันทร์	ทบทวนวรรณกรรม	รพ.สต.บ้านบอม
11	ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่วะ	นางพิมพ์ใจ สายอ้าย	ทบทวนวรรณกรรม	รพ.สต.บ้านกิ้ว



(นางสมล เจตะภัย) ผู้รายงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ 10 มีนาคม 2564